
Jórunn Frímannsdóttir formaður Velferðarráðs fjallar um stefnu 
borgarinnar í kjölfar yfirfærslu geðheilbrigðismála frá Ríki til Borgar. 


